



# LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Số 06  
2025

## Lời Mở

Chúng con kính giới thiệu đến cộng đoàn Dân Chúa Bản Tin Số 06 của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trong **Bản Tin số 06**, chúng ta sẽ được **Cha Brandon Hiệp Nguyễn, SVD** chia sẻ về Cộng Đoàn Giáo Xứ Thánh Tâm, Memphis, TN, thuộc Miền Đông Nam Hoa Kỳ.

Năm 2025, trong tâm tình tạ ơn Năm Thánh “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng”, chúng con mời gọi mọi thành viên của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ dâng toàn thể người dân Việt Nam cho Chúa, những anh chị em đã qua đời hay còn sống. Với tinh thần Hy Vọng của Năm Thánh, ước chi mọi thành viên của Liên Đoàn có cơ hội nhìn lại 50 năm qua (1975-2025), với tâm tình tín thác và hy vọng. Tín thác vì Chúa đã dẫn dắt chúng ta đến hôm nay, và hy vọng vì các cộng đoàn công giáo Việt Nam khắp nơi đang lớn mạnh.

*Lạy Đức Mẹ Lavang. Xin cầu cho chúng con.*

Thay Mặt Ban Biên Tập  
Linh mục Tổng Thư Ký  
**Gioan Nguyễn Vũ Việt**  
Email: bantiniendoan@gmail.com

## GIỚI THIỆU VỀ GIÁO XỨ



## GIÁO XỨ THÁNH TÂM, MEMPHIS, TN

Giáo xứ Thánh Tâm thuộc địa phận Memphis được thành lập hơn 100 năm qua. Ngôi nhà thờ tọa lạc ở biên giới midtown và downtown của Memphis (1324 Jefferson Ave. Memphis, TN 38104).

**T**rở về lịch sử biến cố 1975, một vài gia đình Việt Nam đã đặt chân đến Memphis, tìm cách sống trong thành phố (downtown memphis) để thuận tiện việc di chuyển,

chợ búa và học hành cho con cái. Mặc dầu không có Linh Mục Việt thời đó, nên những người VN phải xác nhập vào các nhà thờ tiếng Anh để thực hành đức tin và nghĩa vụ người công giáo. Lâu lâu, các gia đình gặp được một vài Linh Mục Việt Nam, nên mời các ngài về dâng thánh lễ tiếng Việt.

Vì đức tin công giáo trong người Việt Nam mạnh mẽ và lòng khao khát thờ phượng Chúa trung thực, Cha xứ của Giáo Xứ Thánh Tâm mới cho phép được đọc một bài tiếng Việt, hay hát một bài tiếng Việt trong thánh lễ Chúa Nhật. Ngài tỏ vẻ rất hoan nghênh tinh thần Kito hữu của những người di cư; Ngài sẵn sàng giúp đỡ và chào đón không những người Việt Nam mà thôi, ngay cả anh chị em người Mỹ và Nam Mỹ vào giáo xứ của Ngài. Phải nói, cộng đoàn người Việt khi đó còn rất ít nhưng việc tổ chức và thờ phượng rất mạnh và hăng say, nên từ từ, đánh động sự chú ý của Đức Giám Mục địa phận, hồi đó là Đức Cha Terry Steib, SVD, người da màu.

Năm 2002, Đức Cha Steib đã gợi ý mời các linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời về làm việc ở Memphis. Giáo xứ Thánh Tâm trở thành giáo xứ đầu tiên đa văn hóa. Cha Joseph Vũ Đảo, SVD được sai đến làm cha chánh xứ Việt Nam đầu tiên, cùng với một vài linh mục dòng Ngôi Lời, để phục vụ anh chị em với 3 ngôn ngữ Việt Nam, Mỹ Tây Cơ, và Anh Văn. Cha Joseph Vũ Đảo đã phục vụ trong trách nhiệm cha chánh xứ 10 năm (2002 – 2012). Cha Simon Thời Hoàng, SVD phục vụ 9 năm (2012-2021). Cha Brandon Hiệp Nguyễn, SVD phục vụ từ 2021 – hiện tại.

Thoạt đầu, với một giáo xứ đa văn hóa, không những quý linh mục gặp khó khăn và phải hy sinh nhiều, nhưng tất cả

giáo dân cũng gặp rất nhiều hiểu lầm, đổ kỵ và tranh chấp trong giáo xứ. Sự khác biệt tiếng nói và văn hóa vừa là lý do để tách rời nhau, nhưng cũng là lý do đã nối kết nhau trong cảm thông và yêu thương; đó là lý do giáo xứ Thánh Tâm cần có một cái nhìn chung trong tinh thần xây dựng giáo xứ, do đó, anh chị em đã viết lên một quyết tâm chung là: **MỘT CỘNG ĐOÀN ĐA VĂN HÓA QUYẾT TÂM CÙNG NHAU XÂY DỰNG SỰ MẮN NHIỆM THỂ CHÚA KITÔ, QUA VIỆC TÍCH CỰC THAM DỰ PHỤNG VỤ VÀ TRUNG THÀNH VỚI SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ. CHÚNG TA CHIA SẺ TÌNH YÊU CỦA CHÚA KITÔ VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH, NHƯ LÀ CHIA SẺ SỨ MẠNG CỦA ĐỨC KITÔ TRONG VIỆC XÂY DỰNG NƯỚC CHÚA NƠI TRẦN THẾ.**

Từ đó, mọi thử thách và hiểu lầm, đổ kỵ cũng bắt đầu lắng đọng. Có những thánh lễ trong năm, cả 3 cộng đoàn cùng cử hành với lòng tạ ơn Chúa và trân quý nhau. Giáo xứ Thánh Tâm hiện nay có khoảng 15 gia đình người Mỹ, 150 gia đình người Mỹ và 230 gia đình người VN.

Riêng cộng đoàn Việt Nam có một đội ngũ tổ chức rất hùng hậu: quý ban điều hành, hội đồng mục vụ, đoàn thiếu nhi Thánh Thể, hội các bà mẹ Công Giáo, hội liên minh Thánh Tâm, hai nhóm ca đoàn giáo xứ: ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thánh Cecilia và phong trào thăng tiến hôn nhân. Ngoài ra, giáo xứ có tổ chức lớp giáo lý cho các em mỗi Chúa Nhật và lớp Việt Ngữ mùa hè.

Tạ ơn Chúa với nhiều nỗ lực, quý linh mục và giáo dân đang thực sự sống tinh thần anh chị em một nhà để yêu thương và đùm bọc nhau, không phân biệt màu da hay tiếng nói. Xin quý vị cùng hiệp lời cầu nguyện để giáo xứ Thánh Tâm, Memphis, ngày càng lớn mạnh và đoàn kết, trở thành một Nhiệm Thể của Đức Kitô tại Memphis, TN này.

Sacred Heart Church  
1324 Jefferson Ave  
Memphis, TN 38104

Tel. (901) 763 – 1891 | Website: [giaoxuthanhtam.org](http://giaoxuthanhtam.org)  
Email: [bhnguyen@sacredheartmemphis.org](mailto:bhnguyen@sacredheartmemphis.org)  
Pastor: **Brandon Hiệp Nguyễn, SVD**  
Associate Pastor: **Thinh Ngo, SVD**



## CẦU NGUYỆN CHO CÁC CỘNG ĐOÀN/ GIÁO XỨ VIỆT NAM TẠI CALIFORNIA (2)

**Cộng Đoàn An Phong**  
**Sacred Heart Church**  
28889 N. Lincoln Ave.  
Altadena, CA 91001  
626-794-2046; 713-835-9537  
[sacredheartaltadena.com](http://sacredheartaltadena.com)

**Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang**  
**St. Joseph The Worker Church**  
19850 Cantlay St.  
Winnetka, CA 91306  
818-341-6634  
[sjwchurch.com](http://sjwchurch.com)

**Cộng Đoàn Đức Mẹ Lộ Đức**  
**St. Finbar Church**  
2010 W. Olive Ave.  
Burbank, CA 91506  
818-846-6251; 310-619-8706  
[stfinbarburbank.org](http://stfinbarburbank.org)

**Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi**  
**Our Lady of The Assumption Church**  
435 Berkeley Ave.  
Claremont, CA 91711  
909-399-3562  
[olacclaremont.org](http://olacclaremont.org)